



BGRIM ผลิตไฟฟ้า 7,200 MW

■ ย้ำเป้าต้องทำได้ภายในปี 68 ■ รุก M&A จ่อออกหุ้นกู้ 5-7 พันล.



ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

นิวส์ คอนเน็กซ์ - BGRIM คงเป้าหมายปี 2568 ดันกำลังผลิตไฟฟ้าสู่ 7,200 เมกะวัตต์ จากปีนี้มี 3,700 เมกะวัตต์ คาดเห็นความชัดเจนดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศกลางปีนี้ เตรียมออกหุ้นกู้อีก 5,000-7,000 ล้านบาท รอรับขยายธุรกิจ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทวางเป้าหมายปี 68 จะขยายกำลังการผลิตสู่ 7,200 เมกะวัตต์ (MW) จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตรวม 3,700 MW โดยภาพรวมอัตราการใช้ไฟฟ้าปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

JR โค้งแรกโตแรง ชิงงานเต็มพอร์ต ดัน Backlog หมิ่นล.

นิวส์ คอนเน็กซ์ - JR แยม! ผลงาน Q1/64 โตแรง มั่นใจรายได้ทั้งปีแตะ 2.4 พันล้านบาท รุกชิงงานใหม่เข้าพอร์ตเพิ่มหนุน Backlog พุง 1 หมื่นล้านบาท

นายจรัญ วิวัฒน์แจษฎากาญติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่าบริษัท มั่นใจผลดำเนินงานไตรมาส 1/64 จะเติบโตเท่าตัวจากไตรมาส 4/63 และตั้งเป้ารายได้ทั้งปีจะทำได้ 2,400 ล้านบาท ผลจากการรับรู้งานในมือ (Backlog) ที่มีประมาณ 6,200 ล้านบาท

สำหรับอัตรากำไรสุทธิปีนี้ คาดเป็นตัวเลข 2 หลัก จากปีก่อนที่ทำได้ 8-9% ผลจากการรับรู้งานที่มีมาร์จิ้นระดับที่เหมาะสม [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

TIIPP อัปรายได้ 12,000 ล้าน

อัดฉีดงบลงทุนหนุนโตแกร่ง

นิวส์ คอนเน็กซ์ - TIIPP ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ทำได้ 12,000 ล้านบาท อัดงบลงทุน 2-2.8 พันล้านบาท ซื้อที่ดิน-ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 12 MW วางเป้า 5 ปี มีกำลังการผลิตแตะ 582 MW

นายภคพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIIPP เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 ไว้ที่ 12,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



“ออโต้แบคส์” เปิดศูนย์บริการแห่งที่ 17

นายรังสรรค์ พวงปราง ประธานกรรมการ บริษัท สยามออโต้แบคส์ จำกัด และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีเอ็นเอชอี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการ “ออโต้แบคส์ สาขาสุขาภิบาล 3” ซึ่งเป็นศูนย์บริการแห่งใหม่ลำดับที่ 17 โดยมีแขกผู้มีเกียรติและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ ออโต้แบคส์ สาขาสุขาภิบาล 3 ถนนรามคำแหง เมื่อเร็ว ๆ นี้

3 เดือน

TOYOTA ALPHIS 1.8 G-A 2015
TOYOTA WIG 1.8 G-A 2015

ดอกเบี้ยเริ่ม 2.99%

ดาวน์ 0%

ฟรีโอนส่งต่อวันที่ 3 - 31 มีนาคม 2564

ราคาเดียว

ราคา **333,000** ทุกคัน!



BGRIM

10-15% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี และบริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรในทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพความร่วมมือในกลุ่ม บี.กริม หรือกับ

พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ยังมีแผนจะเข้าซื้อกิจการ (M&A) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้ามาเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีหลายโครงการที่อยู่ในแผน ได้แก่ ในไทย กำลังการผลิต 300-360 MW ในมาเลเซีย กำลังผลิต 200-250 MW และในเวียดนามอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าช่วง

กลางปีนี้จะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยบริษัทยังมีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 5,000-7,000 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยเฉพาะการซื้อกิจการตามแผน จากปัจจุบันที่มีกระแสเงินสดในมือ 20,000 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอีก 15,000 ล้านบาทต่อปี ●



ภาคพล
ภาคพล

TPIPP

และตั้งเป้า 5 ปี (64-68) จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ระดับ 582 เมกะวัตต์จากปัจจุบันอยู่ที่ 440 เมกะวัตต์จากการเพิ่มปริมาณการขายไฟให้กับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือโรงไฟฟ้า SPP รวมถึงคาดว่าจะในปีนี้น่าจะประมูลโครงการจะออกมาต่อเนื่อง

โดยปีนี้ได้ตั้งงบลงทุน 2,000-2,800 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน หากบริษัทชนะประมูล

โครงการโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการประกาศผลการประมูล

ในส่วนของรายได้จากการขายไฟให้กับ กฟผ. หรือโรงไฟฟ้า SPP และ TPIPL ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 11,800 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าให้ SSP เพิ่มขึ้นเป็น 8,710 ล้านบาท จากปีก่อน 8,325 ล้านบาท ส่วนที่ขายให้ TPIPL เพิ่มขึ้นเป็น 3,090 ล้านบาท จากปีก่อน 2,266 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายโรงงานคัดแยกขยะเพื่อผลิต RDF เป็น 11 แห่ง จาก 6 แห่ง โดย 5 แห่งที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ ชลบุรี (บ่อวิน), จันทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ทำให้มีกำลังการผลิต 1,000 ตัน/วัน ใช้เงินลงทุนราว 1 พันล้านบาท ขณะเดียวกันโรงงานปูนซีเมนต์ของ TPIPL มีความต้องการใช้ RDF เช่นกัน คาดปีนี้ จะสร้างรายได้เพิ่มอีก 350-450 ล้านบาท ●

JR

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 64 บริษัทมีแผนจะเข้าประมูลงานรถไฟฟ้ายานยนต์สายสีเหลือง-สีชมพู เฟส 2 มูลค่าโครงการคาดว่าจะใกล้เคียงเฟส 1 ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท และมีโอกาสคว่างานค่อนข้างสูง ซึ่งจะช่วยให้ผลักดัน Backlog ปีนี้ทะลุ 10,000 ล้านบาท จะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลงานในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าให้เติบโตก้าวกระโดด พร้อมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทได้ขยายงานด้านวิศวกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การเข้าไปในกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โดยเป็นงาน



จรัญ
วิวัฒน์ไชยภานุฉิม

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับโครงการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ซึ่งบริษัททำงานจากกิจการร่วมค้า Petrofac South East Asia, Saipem Singapore และ Samsung Engineering มั่นใจว่าจะผลักดัน

ผลดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนั้น บริษัทได้ยื่นเรื่องขอเป็น Vender List กับ PTTGC ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการทำ Approved Vender List คาดจะได้รับการอนุมัติเร็ว ๆ นี้ ●



ไทยประกันชีวิต LIFE FIT 4 YOU

นิวส์คอนเน็กซ์-ไทยประกันชีวิตจับมือ Thai Run จัด "ไทยประกันชีวิต LIFE FIT 4 YOU: สุขภาพดี พิตรอบด้าน" 4 ซีรีส์ ตลอดปี 64

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ด้วยการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่นคง และชีวิตที่มีความสุขให้กับลูกค้าและคนไทย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการใส่ใจและดูแลสุขภาพตามแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร หรือ Eco-Health System

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีแบบครบรอบด้านและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในลักษณะ New Normal ไทยประกันชีวิตจึงร่วมมือกับบริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ต่อยอดกิจกรรมวิ่งรูปแบบออนไลน์หรือ Virtual Run ที่ได้ดำเนินการในปี 2563 สู่กิจกรรม "ไทยประกันชีวิต LIFE FIT 4 YOU : สุขภาพดี พิตรอบด้าน" ในรูปแบบกิจกรรมเสมือนจริง หรือ Virtual Activities 4 ซีรีส์ ตลอดปี 2564 ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์การส่งมอบสุขภาพที่รอบด้านแบบ



ดวงเดือน
คงคาสวัสดิ์

เสมือนจริง

โดยซีรีส์แรกคือ กิจกรรม Virtual Run : Running is my Superpower การวิ่งสะสมระยะมาราธอน หรือ 42.195 KM. ซึ่งผู้สมัครสามารถกำหนดเวลา สถานที่วิ่งได้เองตามความสะดวก เพื่อสะสมระยะการวิ่งและส่งผลการวิ่งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับเสื้อวิ่ง Stop Wishing/Start Running จำนวน 1 ตัว พร้อม e-BIB (ภาพบิบ) และ e-Certificate (ภาพผลการวิ่ง) พร้อมสิทธิลุ้นรับของรางวัลพิเศษด้านสุขภาพ

ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง <http://race.thai.run/Superpower> ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 และส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 15 เม.ย. 64

สำหรับกิจกรรมซีรีส์อื่นๆ จะมีรูปแบบการ Challenge ที่แตกต่างกันโดยจะจัดต่อเนื่องทุก 3 เดือนตลอดทั้งปี ซึ่งซีรีส์ 2 เป็นธีม Excuses Never Burn Calories กิจกรรมเน้นการควบคุมปริมาณแคลอรีส่วนซีรีส์ 3 เป็น Sweat Is Fat Crying การออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ ที่เน้นการเก็บระยะเวลา เช่น Weight Training หรือ Yoga และซีรีส์ 4 Relaxing But Still Healthy เป็นกิจกรรมนับจำนวนการก้าวเดิน ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสมัครร่วมกิจกรรมแต่ละซีรีส์ผ่านทางเว็บไซต์ race.thai.run



กสิกรไทยส่งมอบตู้เก็บวัคซีนโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบเงินจำนวน 450,000 บาท โดยธนาคารกสิกรไทยร่วมสมทบทุนในโครงการ "FTI ช่วยชาติสู้โควิด-19" สำหรับการจัดซื้อตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 และอุปกรณ์ Monitoring ส่งมอบให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนปี 64

นายอมร ทองจิวิ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "Customer Centric : องค์กรรวมประสบการณ์ แห่งการเป็นอันดับ 1 ในใจลูกค้าตลอดกาล" ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด อนึ่ง ผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยรับรวมกว่า 38,143 ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (Motor) 33,315 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) 4,827 ล้านบาท



ภาพข่าว